

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. เรื่อง ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติให้มีหนังสือแสดงความคิดเห็นไปยัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติเกี่ยวกับการบัญญัติอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

๒. เรื่อง ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติรับทราบ ว่า นางอังคณา นีละไพจิตร ผู้ได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ กราบเรียนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้แก่ อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการจัดทำตัวชี้วัด การปฏิบัติตามอนุสัญญาาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน และคณะทำงานศึกษาปัญหาและรณรงค์อนุสัญญา การคุ้มครองประชาชนจากการถูกบังคับให้สูญหาย ในคณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

๓. เรื่อง องค์กร Front Line Defenders เรียกร้องให้ทางการไทยยกเลิกข้อกล่าวหาต่อ นายแอนดี้ ฮอลล์

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติรับทราบ ว่า องค์กร Front Line Defenders ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ กราบเรียนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่า องค์กร Front Line Defenders มีความห่วงกังวลต่อการที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ ได้รับฟ้องคดีที่บริษัท เนเชอรัล ฟรุต จำกัด เป็นโจทก์ฟ้องนายแอนดี้ ฮอลล์ ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ดังนั้น จึงเรียกร้องให้ทางการไทยยกเลิกข้อกล่าวหาต่อ นายแอนดี้ ฮอลล์ ในฐานะผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน

๔. เรื่อง หนังสือจาก Asian Human Rights Commission เรียกร้องให้รัฐบาลไทยปกป้อง และคุ้มครองผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติรับทราบ ว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชีย (Asian Human Rights Commission) ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ กราบเรียน ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่า มีข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับกรณีนางสาวแววรินทร์ บัวเงิน แกนนำกลุ่มรักษ์บ้านแหง ซึ่งเป็นผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน ได้เคลื่อนไหวคัดค้านการขอประทานบัตรเหมืองแร่ลิกไนต์ของบริษัทแห่งหนึ่ง และถูกข่มขู่จากเจ้าหน้าที่ทหารและอาจส่งผลให้ถูกบังคับให้สูญหายได้ ดังนั้น จึงเรียกร้องให้รัฐบาลไทยปกป้องและคุ้มครองผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนดังกล่าว